

ม.กรุงเทพธนบุรีได้"กกอ." ปิด6หลักสูตรมีปัญหาแล้ว

นำเสนอเมื่อ : 18 เม.ย. 2560

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ทำหนังสือแจ้งข้อมูล 6 หลักสูตรที่ "กกอ." ระบุมีปัญหาไร้คุณภาพ ยืนยันมีการงดรับนักศึกษา และปิดหลักสูตรไปหมดแล้ว
ชี้ข้อมูลที่เผยแพร่ออกทางสาธารณะชนคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

จากกรณีที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้เปิดเผย 10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา พร้อมหลักสูตรที่มีปัญหาให้กับนักศึกษาและประชาชนได้รับทราบ หากเลือกเรียนแล้วอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพ โดยหนึ่งในนั้นมี "มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี" รวมอยู่ด้วย และมี 6 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา คือ 1.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550 3.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 4.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 5.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 6.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) นั้น

ความคืบหน้าเรื่องนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ทำหนังสือลงวันที่ 17 เม.ย.60 ถึงดร.สุภัทธร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เรื่องชี้แจงข้อมูลหลักสูตรจำนวน 6 หลักสูตรที่ปรากฏเป็นข่าวว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้วดังนี้

1.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบันและปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพนักศึกษาทั้งหมดแล้ว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยมีนักศึกษาคงค้างอยู่จำนวน 104 คน มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรครบถ้วน อนึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้งดรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปหมดทุกคนแล้ว และมหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

3.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรให้คุรุสภาพิจารณารับรองและได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) แล้ว ตามมติการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 1

ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รหัสการรับรอง 1246 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

4.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรให้คุรุสภาพิจารณารับรองและได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 แล้ว ตามมติการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รหัสการรับรอง 1247 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

5.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 1 คน มาปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาแทนแล้ว โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

6.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ตามที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเกินจำนวนมากกว่าที่แจ้งไว้ในหลักสูตรที่ขอเปิดนั้นนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาไปเกือบหมดแล้ว ส่วนนักศึกษาที่ค้างค้างอยู่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดูแลจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว คุรุสภาไม่ออกไปประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษานั้น อยู่ในระหว่างการดำเนินการเยียวยา ตามที่เคยแจ้ง สกอ. ไปแล้ว อนึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) (แผน ก แบบ ก2 และแผน ข) ได้รับอนุมัติจากคุรุสภาให้เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 300 คน และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร) ตามมติการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา รหัสการรับรอง 1221 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

จึงเรียนชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ทั้ง 6 หลักสูตรดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้วในปัจจุบัน เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการทบทวนมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อมูลปัจจุบัน เนื่องจากการแถลงข่าวที่ผ่านมายังคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 06.11 น.](#)